



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 1 /2565

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นที่ถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นที่ถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปีรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้ง 86 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอเชิงหลักการมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอเชิงหลักการมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเด็นโจทย์วิจัย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการประกาศทุน 3) ศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและองค์ประกอบของคณะผู้วิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัย และมีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และ 4) มีทุนการทำงานเดิมในด้านงานวิจัย และ/หรือด้านนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงความร่วมมือกับภาคในพื้นที่ โดยรายละเอียดข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของแผนงาน ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
 กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)
 บนฐานทรัพยากรพื้นที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
 ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”
 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4532536	การพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการเครื่องแกงฮาลาลันตอยยี่บัน ด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ บนฐานวิถีชีวิตมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	นายมุฮัมมัดอาหมีน หะยีหามะ	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2	4592858	การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า "สะอาดสะอาดน้ำ" เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดยะลา	ผศ.จรรยา สุขจันทร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
3	4593082	การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสาย โซ่ผลิตภัณฑ์กะละแมโบราณนครพนม ด้วย กลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุน ทรัพยากรพื้นที่	ดร.คมศักดิ์ หารไชย	มหาวิทยาลัยนครพนม
4	4593112	การยกระดับเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจ เชิงพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตโคเนื้อ และผลิตข้าวอินทรีย์สร้างโอกาสการแข่งขัน ของกลุ่มจังหวัดสกล	ผศ.ดร.ธนพัฒน์ สุระนารกุล	มหาวิทยาลัยนครพนม
5	4593137	การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและขีดความสามารถ กลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ไข่ ครอบ ภูมิปัญญาภูมิปัญญาทะเลสาบสงขลา	ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร	มหาวิทยาลัยทักษิณ
6	4593255	การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าคลุมสตรี (ฮิญาบ) และส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้หญิงใน สังคม จากผู้หญิง โดยผู้หญิง ให้ผู้หญิง	ผศ.ดร.มัชฌม สะดีแม	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
7	4593374	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ เศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยห่วงโซ่คุณค่าปาล์ม น้ำมันจังหวัดอุดรดิษฐ์	ผศ.ปิยวรรณ ปาลาศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรดิษฐ์
8	4593506	ต้นแบบการพัฒนาภูมิคุ้มกันปลานิลบ่อดิน เชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม จ.พะเยา	ผศ.ดร.นันทธีรนนท์ พงษ์พานิช	มหาวิทยาลัยพะเยา
9	4593584	การพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ ทางธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชนโดยใช้การพึ่งพาตนเอง สำหรับ ผู้ประกอบการในตำบลท่าศาลา ตำบลปางและ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10	4593588	โครงการยกระดับขีดความสามารถระบบ นิเวศธุรกิจโกโก้ในพื้นที่จังหวัดน่าน	ผศ.ดร.ธัญศิริภรณ์ ณ น่าน	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
11	4593630	การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขามในรูปแบบสะดวกเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่เชื่อมโยง	ผศ.ดร.ดุชนันท์ บุญธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12	4593656	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่สินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรมธรรมชาติบนฐานการผลิตโคก หนอง นา โมเดล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	ดร.อภิชาติ บัวกล้า	มหาวิทยาลัยพะเยา
13	4593660	การยกระดับและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืดสงครามปลอดพยาธิ สู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่	ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละศิริ	มหาวิทยาลัยนครพนม
14	4593682	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพริกไทยตรังสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดตรัง	รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15	4593698	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	รศ.ดร.จักรมาส เลหาวิช	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16	4593708	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรพื้นถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ผศ.ดร.นันทน์ เพราแก้ว	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17	4593743	การยกระดับการผลิต แปรรูป และตลาดปลากระพงขาวจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศรษฐกิจฐานรากสู่มูลค่าเชิงพาณิชย์	ผศ.ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
18	4593752	การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ผลิตภัณฑ์ขนมจีนเมืองคอนสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครศรีธรรมราช	ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
19	4593755	การวิจัยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สุดลาดโลก โดยการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะในจังหวัดเชียงราย	ผศ.ดร.ระวีวรรณ เจริญทรัพย์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20	4593760	นวัตกรรมจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่การเพาะเลี้ยงครั้งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	ดร. จิราพร ไชยวงศ์สาย	มหาวิทยาลัยพะเยา